

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý vị cử tri!

Tôi tên là Phan Thị Phương Duyên

Sinh ngày 10/8/1985;

Chức vụ: Phó trưởng phòng HCTH – Trung Tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh

Kính thưa quý vị!

Sau 3 lần hiệp thương tôi vinh dự có tên trong danh sách ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh; nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi xin hứa sẽ cống hiến hết sức mình để góp phần mang văn hóa vật chất và tinh thần đến với nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Như chúng ta đã biết Văn hóa là những giá trị về vật chất và tinh thần của nhân dân trong quá trình lao động thực tiễn vì lẽ đó Văn hóa đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển con người...

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội là mục tiêu là động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị- xã hội. Xây dựng nền tảng Văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc là trách nhiệm của Hệ thống chính trị của toàn Xã hội trong đó có ngành Văn hóa.

Tôi rất vinh dự được đơn vị giới thiệu ra ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với bản thân tôi. Tôi nhận thức được rằng Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND..

Kính thưa quý vị!

Với 12 năm công tác trong ngành Văn hóa (Trung tâm văn hóa) bản thân cũng đã góp phần thực hiện những nhiệm vụ chính trị của đơn vị như tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa các ngày lễ lớn, thành tựu của công cuộc đổi mới, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà. Ngoài công tác hành chính tại đơn vị tôi cũng đã hỗ trợ trong công tác biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa và vùng Biên giới, các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt các đồn Biên phòng... mang lời ca tiếng hát những giai điệu quê hương những giá trị tinh thần đến với Nhân dân với các chiến sĩ xa nhà sau những giờ lao động mệt nhọc.

Trong quá trình công tác, biểu diễn phục vụ nhân dân còn những việc tôi luôn tâm đắc chưa có điều kiện để thực hiện như nâng cao giá trị nghệ thuật của chương

trình văn nghệ phục vụ cơ sở..mang giá trị tinh thần lồng ghép tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với Nhân dân tránh gây nhàm chán...Và điều mà tôi quan tâm khi về với bà con nhân dân đó là thiết chế văn hóa ở cơ sở chưa hoàn thiện có nhiều nơi xuống cấp chưa được tu bổ..dẫn đến các nơi chưa hoạt động thường xuyên..thiếu tính sáng tạo, nhiều hoạt động chất lượng không cao chưa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện thể dục thể thao và hưởng thụ văn hóa của nhân dân

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như đời sống văn hóa xã hội,các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
2. Đề đạt đến Hội đồng nhân dân có những quyết sách phù hợp để ngành Văn hóa thực hiện tốt việc chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân; phát huy và giữ gìn được những văn hóa truyền thống, tăng cường công tác văn hóa, văn nghệ để nhân dân được hưởng thụ giá trị tinh thần sau những ngày lao động mệt nhọc; những chính sách về nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở tạo sân chơi lành mạnh cho Nhân dân.
3. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát tuyên truyền vận động để góp phần đưa Nghị quyết tỉnh Đảng bộ về Văn hóa đi vào đời sống của Nhân dân

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà.

Tôi xin chân thành cảm ơn các cử tri đã lắng nghe bài phát biểu của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Người trình bày



Phan Thị Phượng Duyên